



จดหมายข่าว

เทศบาลตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๔ ประจำเดือน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ๒๕๖๖ เอกสารการประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบางนมโค

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เริ่มการสอนวันแรกในโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมุ่งเน้นเนื้อหาสาระที่เป็นปัจจุบันทันเหตุการณ์ ให้แก่ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลบางนมโค เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในเขตตำบลบางนมโค รวมถึงพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลบางนมโค จำนวน ๓๐ คน ให้มีความรู้ และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดจัดโครงการ ช่วงที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (เฉพาะวันอาทิตย์) ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลบางนมโค โดยมีนายวิทยา กิจลามี นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายสุเทพ ไตสูง สมาชิกสภาเทศบาล นางนงลักษณ์ ช่างภู รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดमारวิชัย น.ส.อาทิตยา ท่าคำ และ น.ส.สุภาวดี กิจเจตณี ร่วมเยี่ยมชมการเรียนการสอนและให้กำลังใจผู้เข้าเรียน โดยมี นางสาวกุลธรรณัฐ กิจธัมมี นางสาวนิลิตา รังษีสกุล เป็นวิทยากรในการให้ความรู้



ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายวิทยา กิจล่ำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค พร้อมด้วย นายเอกชัย การวัฒน์ ปลัดเทศบาล . หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายปกครอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย จากเหตุลมกระโชกแรง ที่ผ่านมา ส่งผลทำให้บ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางนมโคได้รับผลกระทบ จากต้นไม้หักโค่น หลังคาบ้านและที่พังกอาศัย ถูกลมพัดพังเสียหาย



ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายวิทยา กิจล่ำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนท้องถิ่น พร้อมด้วย นายธนภัทร ใจรักดี ผู้อำนวยการกองการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดमारวิชัย (เกษม ปากลิตอนุสรณ์) สังกัดเทศบาลตำบลบางนมโค



ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบางนมโค ได้จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางนมโค การจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางนมโค



ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายวิทยา กิจลามี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนากลุ่มสตรีและครอบครัว ณ ห้องประชุมสถานีอนามัยเทศบาลตำบลบางนมโค พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี เลขานายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์ มีปริมาณน้ำนมที่เพียงพอ และเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การส่งเสริมให้เด็กแรกเกิดถึง ๓ เดือน มีร่างกายแข็งแรง มีพัฒนาการที่ดี และเพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องการใช้สมุนไพรบำรุงน้ำนม ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อใช้ในการให้คำแนะนำและดูแลกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ในพื้นที่ตำบลบางนมโค



ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทยา กิจลามี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดโครงการ การอบรมโทษและพิษภัยของยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ ให้กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด และได้รับรู้สถานการณ์ปัญหาเสพติดภายในชุมชนของตนเองและสังคมภายนอก พร้อมทั้งสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลยาเสพติด รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือของนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดอีกด้วย



ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ) พานักเรียนชั้นประถมศึกษา เข้าวัดทำบุญในวันพระ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนทางศาสนา สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม



ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงาน ได้รับฟังการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) ทางแอปพลิเคชัน “ThaiD” โดยนายพรชัย กาบบัว ปลัดอำเภอ กลุ่มงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเสนา โดยแอปพลิเคชัน “ThaiD” เป็นการอำนวยความสะดวกในเรื่องการยืนยันตัวตน แม้ไม่ได้พกบัตรประชาชนก็สามารถพิสูจน์และยืนยันสถานะของตนเองเมื่อต้องติดต่อรับบริการจากหน่วยงานรัฐ ทำธุรกรรมหรือนิติกรรมต่างๆ หรือมีเจ้าพนักงานเรียกตรวจบัตรประชาชน เพียงลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “ThaiD” ประชาชนสามารถใช้สมาร์ทโฟนแสดงต่อเจ้าพนักงานได้เลย



ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายวิทยา กิจลามี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษากับ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลบางนมโค เพื่อถวายเทียนพรรษา เครื่องไทยธรรม ณ วัดบางนมโค เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา ที่ถือปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ครั้งโบราณกาล เพื่อเป็นการเชิดชูพระพุทธศาสนาส่งเสริมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น รักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้อสูญหายไป ซึ่งการถวายเทียนเป็นกุศลทานคือการให้ทานอย่างหนึ่ง ซึ่งเทียนเป็นบ่อเกิดแห่งแสงสว่าง อีกทั้งประโยชน์จากเทียนพรรษาในการให้แสงสว่าง เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติศาสนกิจต่าง ๆ



ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม เวลา ๐๘.๓๐ น นายวิทยา กิจล่ำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารโดมโรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปากาสิตอนุสรณ์)



ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายวิทยา กิจล่ำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และสมาชิกสภาเทศบาล ได้ลงพื้นที่ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๗ โดยได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางนมโค



ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบางนมโค — English speaking course day ๔, "Giving Directions" กับโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล อีกหนึ่งนโยบายดีดีของคณะผู้บริหารเทศบาล นำโดยท่านนายกวิทยา กิจล่ำมี ที่มุ่งเน้นพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษา "ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ" เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษในวันหยุด



ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายวิทยา กิจล่ำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และสมาชิกสภาเทศบาล ได้ลงพื้นที่ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๘ ถึงหมู่ที่ ๑๑ โดยได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางนมโค



ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายวิทยา กิจล้ำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม วันเข้าพรรษากับ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลบางนมโค เพื่อถวายเทียนพรรษา เครื่องไทยธรรม ณ วัดสุธาโชชน์ เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา ที่ถือปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ครั้งโบราณกาล เพื่อเป็นการเชิดชูพระพุทธศาสนาส่งเสริมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น รักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไป ซึ่งการถวายเทียนเป็นกุศลทานคือการให้ทานอย่างหนึ่ง ซึ่งเทียนเป็นบ่อเกิดแห่งแสงสว่าง อีกทั้งประโยชน์จากเทียนพรรษาในการให้แสงสว่าง เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติศาสนกิจต่าง ๆ



ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น นายวิทยา กิจล้ำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค เป็นประธานเปิดโครงการ สัปดาห์อาเซียน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดमारวิชัย (เกษม ปาสิตอนุสรณ์) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยการจัดงานในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมตามโครงการสัปดาห์อาเซียน เพื่อให้ให้นักเรียนเข้าใจและเห็นความสำคัญของการจัดตั้งอาเซียน สร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้กับนักเรียนเกี่ยวกับประเทศในอาเซียน และตระหนักถึงการเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน มีความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน



ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบางนมโค จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน บำเพ็ญประโยชน์ โดยมี นายวิทยา กิจล่ำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาลตำบลบางนมโค อสม และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีกิจกรรมทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอยตามข้างทาง ณ บริเวณบ้านนายกเทศมนตรีตำบลบางนมโคถึงเจ๊แอนด์บีฟาร์มสเตย์ รีสอร์ท



ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายวิทยา กิจล่ำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค มอบให้นายประยงค์ ณะสันต์ รองนายกเทศมนตรี ร่วมกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองและหัวหน้าส่วนราชการ เนื่องจากในทุก ๆ เป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดทูนพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย อีกทั้งให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนาประเทศ เป็นการเปิดโลกทัศน์ในด้านความคิดและประสบการณ์ตรงให้แก่ นักเรียน โดยมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแสดงบนเวที



ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายวิทยา กิจล่ำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันนันทนาการและส่งเสริมการออกกำลังกายภายในองค์กร ประจำปี ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลบางนมโค ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบางนมโค กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในองค์กร โดยมีนายธนภัทร ใจภักดี ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งจัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานเทศบาล นักเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลบางนมโค เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สำหรับในครั้งนี้นี้จัดการแข่งขันกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล ๙ คน วอลเลย์บอล เปตอง (ชาย/หญิง) เซปักตะกร้อ และกีฬาพื้นบ้าน โดยการแข่งขันจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายวิทยา กิจล่ำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค ได้เป็นประธานเปิดงานกีฬาภายในโรงเรียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางนมโค ณ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)



ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายวิทยา กิจล่ำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค ได้มอบหมายให้ นายประยงค์ ธนะสันต์ รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการแปรงฟันในโรงเรียนพร้อมด้วยนายเชิง ทองเหลือง เลขานุการนายกเทศมนตรี ณ โรงเรียนเทศบาลวัดสุทธาโภชน (ไวทย์วรวิทย์) ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณจากกองทุนรับประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางนมโค



ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ นายวิทยา กิจล่ำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค พร้อมด้วย นายเอกชัย การวัฒน์ ปลัดเทศบาล และตำรวจภูธรอำเภอเสนา ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการแปรงฟันในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนตระหนักในความรับผิดชอบต่อในเรื่องการส่งเสริมการแปรงฟัน มีสุขภาพในช่องปากและฟันที่ดี และร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมโทษและพิษภัยของยาเสพติดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของยาเสพติด สู่เด็กและเยาวชนในชุมชน มีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด



ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ นายวิทยา กิจล่ำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม โทษและพิษภัยของยาเสพติด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ณ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวฑูรย์วิทย์) เพื่อสร้างความตระหนักในความรับผิดชอบ เรื่องของยาเสพติด ให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ร่วมคิด ร่วมทำ รณรงค์ และป้องกันสารเสพติดในโรงเรียน



ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ นายวิทยา กิจล่ำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค ได้เป็นประธานเปิดงานกีฬาภายใน โรงเรียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และคณะครูโรงเรียนในสังกัดของเทศบาล ณ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวฑูรย์วิทย์)



ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบางนมโค จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน บำเพ็ญประโยชน์ โดยมี นายวิทยา กิจล่ำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาลตำบลบางนมโค อสม และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมี กิจกรรมทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอยตามข้างทาง ณ บริเวณปากทางเข้าสวนอุตสาหกรรมบ้านแพนถึงป้อมตำรวจ



ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. สำนักงานเทศบาลตำบลบางนมโค นายวิทยา กิจล่ำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ในเวลา ๐๘.๐๐ น. เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (The National Flag Day) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

